

เชียงใหม่นิวส์

หน้าแรก ข่าวหน้า 1 การเมือง สังคม ธุรกิจ เกษตร บันเทิง เยาวชน สตรี

มช.ร่วมลงนามสัญญา มอบหมายให้จัดการ กองทุนส่วนบุคคลกับ 4 บริษัท หลักทรัพย์ใหญ่

By Korrawuth - 26/10/2016

48 0



มช.ร่วมลงนามสัญญา มอบหมายให้จัดการ กองทุนส่วนบุคคลกับ 4 บริษัทหลักทรัพย์ใหญ่ งบประมาณ ลงนามสัญญากองทุนส่วนบุคคลครั้งนี้ กว่า 2,800,000,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพของ มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามสัญญามอบหมายให้จัดการ กองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิต มงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยฯ คุณเกษร ชัยวันเพ็ญ รอง กก.ผจก.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด คุณธีรนาถ รุจิเมธธา สก.ผจก.บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด คุณประภา ปุณฺโชนิตติ สก.ผจก.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดภัยชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนาม



ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สินกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรรวมกองทุนต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมและกองทุนพัฒนาส่วนต่างๆ บริหารในนาม กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และนำไปจัดการให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนั้น กองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2552 โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ซึ่งคณะกรรมการ ได้คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนทีเอสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด จะเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน ใน การจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจด้านต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอแสดงความยินดีกับ 4 บริษัท หลักทรัพย์ใหญ่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการกองทุนในการบริหารเงินกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย หวังว่า บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 4 จะได้พยายามบริหารกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัย ใน การดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ สนับสนุนงานวิจัย เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ คุณวุฒิของบุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่นๆ







